

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย, จับตากรม.ศก.ชุดเล็กหรือค่าเงินบาท**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวาน โดยดีลเลอร์ระบุ  
ว่า นักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรเงินบาท เพื่อรอดูการประชุม  
คณะรัฐมนตรี(ครม.)เศรษฐกิจ ชุดเล็ก ในช่วงเช้าวันนี้ ว่าจะมี  
มาตรการอะไรออกมาหรือไม่

\*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญ หลัง  
ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกทั่วโลก คลายความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจโลก  
และหนุนความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง

\*ภาคการผลิตของรัฐขยายตัวมากเกินคาดในเดือนส.ค. ส่วนการผลิต  
ของจีนเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ขยายตัวในอัตราที่เร็ว  
ที่สุดในรอบ 3 ปี ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้ พุ่ง 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่  
ราคาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ทะยานขึ้น ท่ามกลางความวิตกที่ลดลงเกี่ยวกับการ  
ชะลอตัวครั้งใหม่ของเศรษฐกิจโลก

\*แต่นักวิเคราะห์ มองว่า การทะยานขึ้นของสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยง  
อาจเป็นไปในระยะสั้น เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่หมดปัญหา และคาดว่า  
สกุลเงินที่ปลอดภัยจะยังคงแข็งแรงแรง หลังเยนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ  
15 ปี ในสัปดาห์ที่แล้ว

\*รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนส.ค.  
ในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะบ่งชี้ภาวะตลาดแรงงาน

\*08.52 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.19/24 จาก 31.16/20 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.195/225 จาก 31.165/195 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.33/34 จาก 84.40 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2796/99 จาก 1.2803 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้มีประชุม ครม.(เศรษฐกิจ)ก็เป็นสิ่งที่ตลาดรอกันอยู่ เลยชะลอ ทุกันไว้  
ก่อน ถ้าออกมาแล้ว ไม่มีอะไร เป็นแค่ report สถานการณ์ให้ครม.รับทราบ ก็อาจจะ  
ลงแรง (บาทแข็งค่า) ได้อีก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวาน โดยเป็นผล  
จากนักลงทุนบางส่วน ขายทำกำไรเงินบาทหลังแข็งค่ามาก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังต้องการชะลอผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจ  
ชุดเล็ก ในช่วงเช้านี้ ว่าจะมีผลออกมาอย่างไร โดยหากไม่ได้มีมาตรการใด ๆ  
ออกมากลางเงินบาทเป็นกรณีพิเศษ เชื่อว่าบาทจะกลับมาแข็งค่าได้

แต่หากที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะดำเนินมาตรการใด ๆ เพื่อดูแลการแข็งค่าของเงินบาท ก็อาจจะส่งผลให้บาทอ่อนค่าไปได้มากเช่นกันในวันนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้นัดหารือกรมเศรษฐกิจชุดเล็กในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าค่าเงินบาทขณะนี้ มีความผันผวนจากการที่มีกระแสเงินทุนไหลเข้าออกเป็นจำนวนมาก

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้